



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 หน้า 3, 12 มูลค่าข่าว 406,494.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

**มีข่าวดีๆ มาบอก**

## บันฟันเดอะบัณฑิต สืบสานหัตถศิลป์ เกิดใต้อภิศราชนิ

**โครงการบันฟัน  
เดอะบัณฑิต ปี 3  
เดินทางมาถึงจุด  
หมายปลายทาง  
แล้ว เรื่องราวที่เหล่า  
นักบันฟันไปพบเจอ  
หลังจากนี้จะเป็น  
ประสบการณ์ที่แสน  
มีค่า** อ่านต่อหน้า 12



■ บันฟัน ■ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนศิริ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการบันฟัน เดอะบัณฑิต ปี 3 โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษารู้จักแสดงศักยภาพ พลัง และความคิดสร้างสรรค์ ในการทำความดี สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิต นิสิตหญิง 26 สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 17 พ.ย.

กรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท ทีทีดับเบิล จำกัด(มหาชน) ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฐ ผู้บริหารงานพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาดูแลลูกค้า (K-Expert) น.ส.สุจิตา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท แมงพาวเวอร์ กรุ๊ป ประเทศไทย และ ชลิตา จันทร์ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

โครงการบันฟัน เดอะบัณฑิต ปี 3 เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มูลนิธิปดของหลวงพระสยามแนวพระราชดำริ มูลนิธิรักแก้ว และบริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องดาว 26 ร่วมกับมูลนิธิรายการโทรทัศน์เพื่อค้นหาหนวยารวมที่มีจิตสำนึก ตระหนักถึงปัญหาของสังคม และพร้อมที่จะถูกขับเคลื่อนปัญหาให้เป็นรูปธรรมในชื่อรายการ “บันฟัน เดอะบัณฑิต” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นิสิตหญิง ได้แสดงศักยภาพ พลัง และความคิดสร้างสรรค์ในการทำความดี และเผยแพร่การทำความดีของนิสิต นิสิตหญิง สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้แก่กลุ่มนิสิต นิสิตหญิง อื่นๆ

เบื้องต้นในปี 2559 คณะกรรมการฯ จะนำพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสำคัญในการนำความร่วมมือร่วมสร้างประโยชน์ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่สังคมไทย ผ่านโครงการ “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” มากว่า

## บันฟันเดอะบัณฑิตปี 3 'สืบสานงานหัตถศิลป์... เกิดใต้อภิศราชนิ'

**มีข่าวดีๆ มาบอก**

ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์ความรู้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ผศ.เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานด้านนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ณรรต บันน้อย ที่ปรึกษา สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปดของหลวงพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากองค์กรภาคเอกชนนำโดย นายภัทรภูติ รุ่งจตุรภัทร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน Corporate Image Management บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) น.ส.วณิชฎิ ดริศวรเวทย์ ผู้ช่วย

**สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่องดาว 26** ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณนพ.เกษม วัฒนศิริ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการบันฟัน เดอะบัณฑิต ปี 3 ณ สถานีช่องดาว 26 สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการ นำโดย นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษา มูลนิธิปดของหลวงพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ ๑๐ เลขานุการมูลนิธิรักแก้ว น.ส.สุจิตา กาญจนกันติกุล

40 ปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ โครงการบันฟัน เดอะบัณฑิต ปี 3 จึงเป็นการนำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับ “ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย” ภายใต้ชื่อ “สืบสานงานหัตถศิลป์” เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาและนิสิต นิสิตหญิง ได้บำเนศวรดี

กว่า 6 เดือนที่ผ่านมาบันฟันทั้ง 5 ทีม จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อสานฝันงานหัตถศิลป์ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็น 1. โครงการสืบสานหัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้า ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิทยาลัยชุมชนไชย



2.โครงการวิทยาลัยชุมชนตราดร่วมสืบสานงาน  
จักสานบ้านทับทิมสยาม 01 จากวิทยาลัยชุมชน  
ตราด 3.โครงการผ้าไหมบุญพื้นถิ่น ถมไทย  
ศุภสิน ปันสรรคศิลป์แผ่นดินสู่สากล (Green  
Silk Green Jewelry) จากมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ 4.โครงการ THE HAND:  
ร้อยหัตถศิลป์ สืบศาสนา สืบชาติ สืบพระราช  
กรณียกิจ จากมหาวิทยาลัยสยาม และ 5.พื้น  
ถิ่นสายและความเชื่อบนผืนผ้าทอไทลื้อเชียงคำ  
เทิดไท้องค์ราชินี 84 พรรษา จากมหาวิทยาลัย

พะเยา

ทั้งนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย  
โอวาทแก่เหล่านักปั่นพื้นทั้ง 5 มหาวิทยาลัย  
เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เหล่านักปั่นพื้นดังนี้

“สำหรับโครงการปั่นพื้นเดอะบัดด์จิตนี้ เรา  
จะต้องสร้างรากแก้วให้แก่บัณฑิตศึกษาของเรา  
ขอให้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้ไปอยู่กับชาวบ้าน  
เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ท่านเห็นถึงเรื่องศีลธรรม  
จริยธรรม วัฒนธรรม สำนึก และความรับผิดชอบ  
ในหน้าที่ สุดท้ายคือการปลูกฝังให้ตัวเองเป็น  
พลเมืองที่ดี ซึ่งผมเชื่อว่า นิสิตนักศึกษาเอง  
ก็ได้ ชุมชนเองก็ได้ สุดท้ายประเทศชาติก็จะได้”

มาร่วมติดตามบทสรุปของภารกิจสุดท้าย  
ในโครงการปั่นพื้น เดอะบัดด์จิต ปี 3 ของเหล่า  
นักปั่นพื้นทั้ง 5 ทีม จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้ใน  
รายการ ปั่นพื้นเดอะบัดด์จิต ปี 3 ในวันเสาร์ที่  
19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30-14.30 น.  
ทางช่องนาว 26 หรือรับชมออนไลน์และย้อน  
หลังได้ทาง [www.now26.tv](http://www.now26.tv)